

รายงานข้อมูลโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประจำเดือน มีนาคม

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ที่	โครงการ/กิจกรรม/การประชุม	วัตถุประสงค์	ช่วงเวลา (ว/ด/ป)สถานที่	ผู้เข้าร่วม
1	โครงการการจัดการความรู้การสร้างความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ			
	<p><b>กิจกรรมที่ 1</b> กิจกรรมลงพื้นที่สำรวจและสัมภาษณ์ครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง จำนวน 952 ครัวเรือน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>คณะทำงานลงพื้นที่ศึกษาสำรวจและสัมภาษณ์ครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง จำนวน 952 ครัวเรือน</li> </ul>	เพื่อศึกษาบริบทของพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง		
	<p><b>กิจกรรมที่ 2</b> กิจกรรมศึกษากระบวนการจัดการขยะโดยเทศบาลตำบลแม่สะเรียง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ศึกษาบริบทของพื้นที่ และวิเคราะห์ Stake holder ที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประชุมคณะทำงาน</li> <li>จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกระบวนการจัดการขยะโดยเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยแบ่งเป็น 3 ครั้ง คือ <b>ครั้งที่ 1</b> กลุ่มของชุมชน</li> </ul>	เพื่อศึกษากระบวนการจัดการขยะโดยเทศบาลตำบลแม่สะเรียง	<p>9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานหน่วยจัดการศึกษาอำเภอแม่สะเรียง</p> <p>14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนคริสเตียน</p>	<p>คณะทำงาน</p> <p>โชนเหนือชุมชนโป่งนอก ชุมชนโป่งใน ชุมชนคริสเตียน และชุมชนมะขามจุม</p>

	<p>โซนเหนือ ครั้งที่ 2 กลุ่มของชุมชนโซนใต้ ครั้งที่ 3 กลุ่มบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง</p>		<p>15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ ชุมชนบ้านทุ่ง 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บ่อกำจัดขยะเทศบาล ตำบลแม่สะเรียง</p>	<p>โซนใต้ชุมชนในเวียง ชุมชนมุสลิม ชุมชนมงคลทอง ชุมชนบ้านทุ่ง และชุมชนจองค์ำบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง</p>
	<p><b>กิจกรรมที่ 3</b> กิจกรรมศึกษาปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในระบบการบริหารจัดการขยะโดยเทศบาลตำบลแม่สะเรียง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมนำเสนอข้อมูลให้แก่คณะทำงานเพื่อออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลเรื่องขยะของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง และหาแนวทางการลดปริมาณขยะแต่ละประเภท รวมทั้งการนำเสนอแนวโน้มขยะให้แก่คณะทำงานตัวแทนชุมชน</li> </ul>	<p>เพื่อศึกษาปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในระบบการบริหารจัดการขยะโดยเทศบาลตำบลแม่สะเรียง</p>	<p>5 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานหน่วยจัดการศึกษาอำเภอแม่สะเรียง</p>	<p>คณะทำงาน</p>
	<p><b>กิจกรรมที่ 4</b> กิจกรรมศึกษาสภาพ ปัญหา การบริหารจัดการขยะแต่ละประเภทที่ดำเนินการโดยเทศบาลตำบลแม่สะเรียง และบริบทของครัวเรือนต้นแบบในเขตเทศบาลเพื่อถอดบทเรียนเป็นนวัตกรรมชุมชนในการบริหารจัดการขยะ</p>	<p>เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา การบริหารจัดการขยะแต่ละประเภทที่ดำเนินการโดยเทศบาลตำบลแม่สะเรียงและบริบทของครัวเรือนต้นแบบในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียงในการบริหารจัดการขยะ</p>		